



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึงกำหนดรายละเอียดในการประเมินศักยภาพ
ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

๑. ให้ยกเลิก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เรื่อง รายละเอียด
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(เฉพาะในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดตาก)

๓. ให้ใช้ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เรื่อง รายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบ
การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ในจังหวัดตาก ฉบับนี้แทน

๔. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมวุฒิ ศรีอำไพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดตาก

รายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา ในจังหวัดตาก
(แบบทำยประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

(๑) องค์กรประกอบในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ที่	องค์กรประกอบ	คะแนน
๑	วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ	๑๐
๒	ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา	๑๐
๓	ผลการปฏิบัติงาน	๓๐
๔	ประสบการณ์	๑๕
๕	คุณวุฒิทางการศึกษา	๕
๖	การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ	๑๐
๗	ความอาวุโสตามหลักราชการ	๑๐
๘	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน	๑๐
	รวม	๑๐๐

รายละเอียดในการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายมาดำรงตำแหน่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา ในจังหวัดตาก
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

(๒) กรอบการพิจารณา

ที่	องค์ประกอบ	คะแนน	กรอบการพิจารณา	คะแนน
๑	วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ	๑๐	พิจารณาจากแนวคิดของผู้ขอย้ายในการพัฒนาสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑.๑ วิสัยทัศน์ (พิจารณาจากเอกสาร การแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ และหรือการพิจารณาจากสภาพจริงในโรงเรียนเดิม) ๑.๒ แนวทางการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (การเขียนบรรยายวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ไม่เกิน ๑๐ หน้า กระดาษ A๔ แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ point)	๑๐
๒	ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา	๑๐	พิจารณาจากความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ๒.๑ การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ๒.๒ การนำความรู้และความสามารถมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ๒.๓ ความสามารถในการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร ชุมชน เครือข่าย (ให้แนบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา)	๓ ๔ ๓
๓	ผลการปฏิบัติงาน	๓๐	พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของตนในสถานศึกษาปัจจุบัน ๓.๑ ผลที่เกิดกับนักเรียน ๓.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (O-NET) ในรอบปีการศึกษาล่าสุดเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของตนเอง ในปีการศึกษาเดิมครั้งก่อนหน้า อย่างน้อย ๑ กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) - สูงกว่าเดิม ๔ คะแนน - เท่าเดิม ๓ คะแนน - ต่ำกว่าเดิม ๒ คะแนน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) - สูงกว่าเดิม ๔ คะแนน - เท่าเดิม ๓ คะแนน - ต่ำกว่าเดิม ๒ คะแนน (ให้แนบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา) ๓.๑.๒ เกียรติบัตร รางวัลที่นักเรียนได้รับ อันดับที่ ๑-๓ หรือเหรียญทอง เงิน ทองแดง หรือยอดเยี่ยม (หากชื่ออันดับของรางวัลนอกเหนือจากนี้ให้พิจารณาเทียบเคียง) - ระดับชาติหรือระดับกรมขึ้นไป ๑ ชั้นได้ ๗ มากกว่าได้ ๘ - ระดับภาค/เขตตรวจฯ ๑ ชั้นได้ ๕ มากกว่าได้ ๖ - ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ฯ ๑ ชั้นได้ ๓ มากกว่าได้ ๔ - ระดับอำเภอ/สหวิทยาเขต ๑ ชั้นได้ ๑ มากกว่าได้ ๒ (ให้แนบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา)	๘ ๘

ที่	องค์ประกอบ	คะแนน	กรอบการพิจารณา	คะแนน
			<p>๓.๒ ผลที่เกิดกับครูและหรือกับตนเอง รางวัลที่ครูและหรือตนเองได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับชาติหรือระดับกรมขึ้นไป ๑ ขึ้นได้ ๕ มากกว่าได้ ๖ - ระดับภาค/เขตตรวจฯ ๑ ขึ้นได้ ๔ มากกว่าได้ ๕ - ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ฯ ๑ ขึ้นได้ ๓ มากกว่าได้ ๔ - ระดับอำเภอ/สพทวิทยาเขต ๑ ขึ้นได้ ๒ มากกว่าได้ ๓ <p>๓.๓ ผลที่เกิดกับสถานศึกษา</p> <p>๓.๓.๑ ผลการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในรอบสุดท้าย ระดับเฉลี่ย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับดีมาก ๓ คะแนน - ระดับดี ๒ คะแนน - ระดับพอใช้ลงมา ๑ คะแนน <p>๓.๓.๒ เกียรติบัตร รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับชาติหรือระดับกรมขึ้นไป ๑ ขึ้นได้ ๔ มากกว่าได้ ๕ - ระดับภาค/เขตตรวจฯ ๑ ขึ้นได้ ๓ มากกว่าได้ ๔ - ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ฯ ๑ ขึ้นได้ ๒ มากกว่าได้ ๓ - ระดับอำเภอ/สพทวิทยาเขต ๑ ขึ้นได้ ๑ มากกว่าได้ ๒ <p>(ให้แนบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา)</p>	<p>๖</p> <p>๓</p> <p>๕</p>
๔	ประสบการณ์	๑๕	<p>๔.๑ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (นับรวมตั้งแต่เข้าสู่สายงานบริหารสถานศึกษา จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลา ๒๐ ปีขึ้นไป ๕ คะแนน - ระยะเวลา ๑๕-๑๙ ปี ๔ คะแนน - ระยะเวลา ๑๐-๑๔ ปี ๓ คะแนน - ระยะเวลา ๕-๙ ปี ๒ คะแนน - ระยะเวลา ๑-๔ ปี ๑ คะแนน <p>(เศษของเดือนตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ ปี)</p> <p>๔.๒ ประสบการณ์การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน พิจารณาตามขนาดโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดใหญ่พิเศษ ๘ คะแนน - ขนาดใหญ่ ๖ คะแนน - ขนาดกลาง ๔ คะแนน - ขนาดเล็ก ๒ คะแนน <p>๔.๓ มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนในโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนแกนนำ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มี ๒ คะแนน - ไม่มี ๑ คะแนน 	<p>๕</p> <p>๘</p> <p>๒</p>

ที่	องค์ประกอบ	คะแนน	กรอบการพิจารณา	คะแนน
๕	คุณวุฒิ	๕	พิจารณาจากคุณวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง - ปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษา ๕ คะแนน - ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาหรือ ปริญญาเอกสาขาอื่นและ ป.บัณฑิตการบริหาร การศึกษา ๔ คะแนน - ปริญญาโทสาขาอื่นและ ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา ๓ คะแนน - ปริญญาตรีสาขาการบริหารการศึกษาหรือปริญญาตรี สาขาอื่นและ ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา ๒ คะแนน - ปริญญาตรีสาขาอื่น ๑ คะแนน	๕
๖	การรักษาวินัยและ จรรยาบรรณ	๑๐	พิจารณาจากการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา - ไม่เคยกระทำความผิดจนถูกลงโทษทางวินัยและได้รับการ ยกย่องด้านคุณธรรมหรือด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ๑๐ คะแนน - ไม่เคยกระทำความผิดจนถูกลงโทษทางวินัย ๙ คะแนน - เคยกระทำความผิดจนถูกกล่าวตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร ๗ คะแนน - เคยกระทำความผิดจนถูกลงโทษ ทางวินัยภาคทัณฑ์ ๕ คะแนน - เคยกระทำความผิดจนถูกลงโทษ ทางวินัยสูงกว่าภาคทัณฑ์ ๐ คะแนน ๑. ให้แนบเอกสารหลักฐานการได้รับการยกย่องด้านคุณธรรมหรือ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพจากหน่วยงานราชการ ๒. กรณีได้รับการล้างมลทินตาม พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสต่างๆ จะไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อนี้	๑๐
๗	ความอาวุโสตาม หลักราชการ	๑๐	๗.๑ อายุราชการ(นับตั้งแต่วันบรรจุถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย) - ๒๕ ปีขึ้นไป ๖ คะแนน - ๒๐ - ๒๔ ปี ๕ คะแนน - ๑๕ - ๑๙ ปี ๔ คะแนน - ๑๐ - ๑๔ ปี ๓ คะแนน - ๕ - ๙ ปี ๒ คะแนน - ต่ำกว่า ๕ ปี ๑ คะแนน ๗.๒ วิชยฐานะในปัจจุบัน - วิชยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ๔ คะแนน - วิชยฐานะเชี่ยวชาญ ๓ คะแนน - วิชยฐานะชำนาญการพิเศษ ๒ คะแนน - วิชยฐานะชำนาญการ ๑ คะแนน	๖

ที่	องค์ประกอบ	คะแนน	กรอบการพิจารณา	คะแนน
๘	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน	๑๐	พิจารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี โดยนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย - ๖ ปีขึ้นไป ๑๐ คะแนน - ๓ - ๕ ปี ๘ คะแนน - ๑ - ๒ ปี ๖ คะแนน (การนับระยะเวลา ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ปี ถ้าน้อยกว่า ๖ เดือน ให้ตัดทิ้ง)	๑๐

(๓) เกณฑ์การพิจารณา

๓.๑ ผู้ได้รับการพิจารณา จะต้องได้รับการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามองค์ประกอบข้อ ๑- ๘ จึงนำผลคะแนนในองค์ประกอบไปจัดลำดับ

๓.๒ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกันทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน

๓.๓ พิจารณาจากการเลือกโรงเรียนที่ตรงกันและให้ใช้ความต้องการในลำดับที่ ๑-๓ นำมาพิจารณาพร้อมกัน โดยพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก่อน หากมีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่เลือกในอันดับต้นก่อน และหากเลือกอันดับเดียวกันอีก ให้พิจารณาความอาวุโสทางราชการ

๓.๔ ในการย้ายกรณีปกติ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่ จะต้องได้คะแนนประเมินรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ สำหรับกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นให้เสนอ กศจ. พิจารณาเป็นรายๆไป
